

[Tiêu đề] Giáo viên có nguyện vọng tự lập với sự hỗ trợ của SSI

Sau hai năm tham gia chương trình Điều phối Khu vực Địa phương (LAC) của SSI, Sabrina Morini, một phụ nữ 22 tuổi mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, đang thực hiện tốt các mục tiêu và luôn hướng tới tương lai.

Trong nhiều năm, tham vọng lấy được bằng lái xe và kiếm được việc làm của Sabrina dường như nằm ngoài tầm với. Nhưng hiện tại, cô đã làm nhân viên dịch vụ khách hàng tại khách sạn Meriton được bảy tháng và hai tháng trước, cô đã thi đậu lấy bằng lái xe. Sabrina cũng đang tiếp tục nỗ lực hướng tới ước mơ làm giáo viên trường trung học của mình.

Mẹ của Sabrina bà Mercedes cho rằng, có được những thành tựu gần đây là nhờ sự chăm chỉ của con gái bà và sự hỗ trợ từ dịch vụ LAC của SSI.

“Tôi nhận thấy kể từ khi các bạn tham gia giúp đỡ, con đã gặt hái được nhiều thành quả và cũng có lòng tự trọng cao hơn.”

Các dịch vụ LAC đã hỗ trợ Sabrina bằng cách sắp xếp các buổi học lái xe, sự giúp đỡ của nhân viên hỗ trợ tại nhà, đào tạo kỹ năng sống độc lập và hỗ trợ đi lại và phỏng vấn xin việc.

Mercedes ngợi khen Jade là điều phối viên SSI của họ, người đã làm việc với họ trong hai năm qua kể từ khi Sabrina trở thành người tham gia.

“Cô ấy là một nhân viên kỳ diệu, người phụ nữ đó. Cô ấy đã hỗ trợ cho con tôi rất nhiều và thật sự là trụ cột của toàn bộ hoạt động; cô thật tuyệt vời. Mỗi khi Sabrina có khoảnh khắc tự hào nào đó, tôi lại gọi điện và chia sẻ điều đó với cô ấy”.

Niềm yêu thích lịch sử và địa lý suốt đời đã đưa Sabrina đến với con đường giảng dạy ở trường trung học. Sabrina đã học xong năm đầu tiên của chương trình bằng Cử nhân Văn khoa chuyên ngành giảng dạy.

Sabrina có tham vọng cao cả là khuyến khích nhiều học sinh theo học những môn cô yêu thích nhất.

“Tôi đã học lịch sử ở trường trung học và đó là môn tôi đạt điểm A; tôi yêu thích môn này. Tôi đã bỏ học, nhưng nếu có tiếp tục thì tôi sẽ thích học lịch sử và địa lý cho chương trình tú tài

HSC. Đây không phải là những môn học phổ biến, vì vậy trong tương lai tôi muốn thúc đẩy mạnh môn lịch sử và địa lý, khuyến khích nhiều học sinh hơn nữa chọn hai môn này”.

Hiện tại, Sabrina đang ngưng học đại học một thời gian để tập trung vào công việc mới.

Mercedes cho biết Sabrina luôn có động lực rất lớn khi tìm việc làm. “Con tự mình tìm việc, tự mình gọi điện cho công ty và sắp xếp các cuộc phỏng vấn.”

Nhưng việc tìm được công việc phù hợp không phải lúc nào cũng dễ dàng đối với một người trẻ có hệ thần kinh khác biệt. Có một nơi làm việc mà Sabrina đã làm ở đó được 4 tháng, họ đã không hài lòng vì Sabrina không tiết lộ rằng mình mắc chứng tự kỷ. Theo Mercedes, cấp trên của Sabrina bắt đầu đối xử khác với cô sau khi phát hiện ra điều này.

“Họ bắt đầu làm cho công việc của con khó khăn hơn để rồi con sẽ nghỉ việc. Đó là một cú sốc cho lòng tự trọng của con và tôi đau lòng khi chứng kiến con bị phân biệt đối xử”.

Nhưng mọi việc đã thay đổi sau khi Sabrina rời bỏ công việc đó và được sự hỗ trợ của Rueben, một trong những nhân viên hỗ trợ của con, đã giúp con xin được việc ở khách sạn Meriton.

Sabrina nói: “Meriton rất phù hợp với tôi vì họ có một quy trình làm việc thường ngày, công việc khá linh hoạt và họ rất tốt”.

Sabrina mong muốn được tiếp tục học đại học vào tháng 3 năm 2023 và cô ấy đã đặt mục tiêu cho tương lai.

“Bây giờ mục tiêu duy nhất của tôi là tốt nghiệp, trả hết tiền xe và có thể dọn ra ngoài sống.”

Mercedes, người mẹ tự hào tin tưởng rằng giờ đây, với sự hỗ trợ của SSI, Sabrina sẽ tiếp tục đạt được mục tiêu của con.

“Tôi luôn biết rằng con có khả năng, điều con cần là một nền tảng để giúp con thực hiện và với sự hỗ trợ này, điều đó đã xảy ra. Trong tương lai, con sẽ ngày càng giỏi hơn với những thành tích của mình.

SSI hợp tác với Cơ quan Bảo hiểm Khuyết tật Toàn quốc (NDIA) để cung cấp Dịch vụ Điều phối ở Khu vực Địa phương tại NSW. Với tư cách là nhà cung cấp LAC, SSI hỗ trợ những người từ 7 - 64 tuổi tiếp cận Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Toàn quốc (NDIS) và các dịch vụ chính

thống khác trong cộng đồng. Để biết thêm thông tin và tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện nhận hỗ trợ NDIS hay không, hãy [truy cập trang mạng LAC](#) của chúng tôi.